

## สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

นำเสนอเมื่อ : 1 มิ.ย. 2553

สังคมออนไลน์ทวิตเตอร์ รวมตัวกันสร้างเครือข่าย ทวิตเตอร์แก้วิกฤติชาติ จูงใจคนไทยสามัคคีและให้อภัยกัน

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้คนไทยได้รับผลกระทบและการสูญเสียในตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ประชาชนในสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ (<http://twitter.com>) จึงรวมตัวกันเพื่อให้คนไทยรักสามัคคี มีรอยยิ้ม และให้อภัยกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มีชื่อว่า ทวิตเตอร์แก้วิกฤติชาติ (Twitter For Thailand) หรือ #TWT4TH และมีโลโก้ประจำเครือข่ายว่า **เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีขึ้น**

โดยเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม กลุ่มเครือข่าย ทวิตเตอร์แก้วิกฤติชาติ ได้นัดรวมตัวกันที่ร้านกาแฟวารี ในซอยอารีย์ 1 เพื่อประชุมหารือหรือหนทางในการแก้วิกฤติต่าง ๆ และทำการแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ เช่น กลุ่มธรรมะช่วยชาติ กลุ่มบิวตี้แอนด์เทคโนโลยี เป็นต้น โดยเน้นการนำเสนอที่ไม่พาดพิงถึงกลุ่มใด

บรรยากาศในกิจกรรมครั้งนี้ มีชาวไซเบอร์คนดังหลายคนเข้าร่วมงาน นับตั้งแต่ หนู่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เจ้าพ่อไอที เจ้าของทวิตเตอร์ @nuishow และ ซี ฉัตรปวีณ ตริชชวลวงศ (@ceemeagain) เป็นพิธีกรของงานร่วมกับคนดังในทวิตเตอร์อีกหลายท่าน รวมทั้งมีผู้ประกาศข่าวสาวจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เอ็น ปานระพี รพีพันธุ์ (@panraphee) เขาร่วมงานระดมสมองครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ นายรณพงศ์ คำนวนทิพย์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ <http://www.twt4th.in.th/> เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คือการทำให้สังคมไทยดีขึ้น ด้วยการเริ่มจากตัวเองก่อน จึงอยากให้คนไทยเริ่มต้นกันใหม่ มีการยิ้มให้กันเหมือนเมื่อก่อน รู้จักให้อภัยกัน เพราะการให้อภัยคือจุดแข็งของประเทศ อีกทั้งปัญหาที่นาเป็นห่วงคือเด็ก ที่ต้องมารับรู้กับการกระทำของผู้ใหญ่และทำให้เด็กตีความหมายของชาติไปในทางที่ผิด โดยกลุ่ม #TWT4TH จะเริ่มต้นด้วย 2 ข้อดังนี้

1. ไม่ทวิตด่าใคร ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน
2. ยิ้มให้คนรอบข้าง พยายามนำเสนอแต่สิ่งดี ๆ ให้สังคมได้รับสิ่งดี

ด้านวัยรุ่นสาวหนึ่งในกลุ่มธรรมะช่วยชาติที่ใช้ชื่อว่า @bizpsel บอกว่า ตนได้เข้าร่วมกลุ่มนี้มานานแล้ว และอยากให้คนไทยมีจิตสำนึกและจริยธรรมมากกว่านี้และรู้จักให้อภัยคนที่คิดต่าง

ส่วนที่มุ่งงานโครงการเบาแสบช่วยชาติ ที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องเว็บสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่สร้างความยุ่งแตกแยก เลวๆ ที่ผ่านมากคนไทยยังรู้สึกได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่จากเจ้าหน้าที่รัฐ มีความหวาดระแวงซึ่งกัน และอาจจะมีบางคนที่รู้เบาะแสบ บางครั้งอาจจะมีการโพสต์ข้อมูลที่รู้มาไปในที่ต่าง ๆ ที่มงานจึงคิดจะนำสิ่งเหล่านี้มารวมกันไว้ที่เดียว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยสามารถให้ประชาชนส่งข้อมูลมาได้ที่ [boasaemay2010@gmail.com](mailto:boasaemay2010@gmail.com) และขอให้ใช้คำบรรยายที่สุภาพ ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าสังคมจะต้องดีขึ้นได้

นอกจากนี้สังคมออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ยังมีกระแสการใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปในรูปภาพของตน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการคิดบวก และเป็นตัวอย่างเพื่อชักจูงให้คนในสังคมคิดบวกอีกด้วย

ขณะที่บรรยายภาคในงาน เมื่อถึงเวลา 18.00 น. ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ต่างถือธงชาติไทย และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างสามัคคี

**ขอบคุณความรู้จาก :: กระจุกดอกทศอม**